



ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

ด้วยแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรมและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ คนไทยมีพฤติกรรมสะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและการประพฤติมิชอบ

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) มีภารกิจในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นองค์กรคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามคุณธรรม ๕ ประการ เพื่อให้เป็นหลักในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวันในการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมของตนเอง และจะส่งผลให้สำนักงาน ป.ย.ป. เป็นองค์กรคุณธรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป ดังนี้

๑. **พอเพียง** บุคลากรทุกคนบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินอย่างมีเหตุผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

๒. **วินัย** บุคลากรทุกคนยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีวินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเคารพต่อกฎหมาย

๓. **สุจริต** บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในการรักษาความจริง ความถูกต้อง เป็นธรรม และกล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรงของบุคคลอื่นที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และพร้อมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๔. **จิตอาสา** บุคลากรทุกคนเป็นผู้ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง อันไม่ใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

๕. กตัญญู บุคลากรทุกคนสำนึกรู้คุณและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดิน ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม สถาบันองค์กร และผู้มีพระคุณ

จึงประกาศให้ทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางชุตินา หาญเผชิญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง